
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓    เวลา ๙.๓๐  น.   

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจนห์ิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๙. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ประธาน นําเสนอว่าเพ่ือให้การดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏลําปาง จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ค รั ้ง ที ่ ๓/๒๕๖๓ เ มื ่อ วันศุกร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓                     
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงาน
การประชุม จํานวน ๖ หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  โดยไม่มีการแก้ไข  
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วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ๓.๑ ติดตามผลการดํ าเนินการจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้ า สู่ระบบสารสนเทศ           
(CHE Curriculum Online : CHECO) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้ดําเนินการจัดทําข้อมูล
หลักสูตรท่ีผ่านการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (CHE 
Curriculum Online : CHECO) ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
พิจารณา   ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องไปแล้วนั้น  
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณบดีช่วยติดตามการดําเนินการของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพ่ือให้รับทราบโดยด่วน  
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ การจัดงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลําปาง 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอว่า คณะวิทยาศาสตร์ขอยืนยันการจัดงาน      
วันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลําปางตามกําหนดการเดิม คือช่วงวันท่ี ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓          
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีผ่านมา 
คณะจึงไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดงานดังกล่าวได้หรือไม่ แต่จากการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์จึงขอยืนยันการจัดงานตามกําหนดการเดิม ซ่ึงคณะได้จัดสรรเงิน          
ของคณะมาส่วนหนึ่ ง  และมหาวิทยาลัยให้ เงินสนับสนุน อีกส่วนหนึ่ ง  ท้ั งนี้ยั ง ได้ เงินจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรม
ต่างๆ จะจัดในรูปของออนไลน์ สําหรับกิจกรรมท่ีมีเด็กจํานวนมาก หลังจากนั้นพอถึงวันท่ีจัดงานจริง   
ก็จะลดจํานวนผู้เข้าแข่งขันจากเดิม ๒๐-๓๐ คน ส่วนรอบชิงชนะเลิศก็จะให้เหลือประมาณ ๘-๑๐ คน 
ตามมาตรการ Social Distance 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 ๔.๒ การจัดงานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย ์
  คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอว่า ขณะนี้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กําลังสํารวจข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ หากมหาวิทยาลัยจัดงานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจะเข้า
ร่วมงานหรือไม่ ซ่ึงตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจ หากได้ผลตอบกลับอย่างไร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ก็จะนําเรียนให้ท่ีประชุมรับทราบอีกคร้ังหนึ่ง 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การขอถอนรายวิชา และขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจข้อมูลผลการเรียนนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ รหัสนักศึกษา 
๖๐๑๒๓๐๒๐๒ จํานวน ๑๓ คน ซ่ึงพบว่านักศึกษามีปัญหาเร่ืองลําดับการเรียนรายวิชาต่อเนื่อง        
ทําให้ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาไม่เป็นไปตามลําดับแผนการเรียนท่ีหลักสูตรกําหนดไว้                
และส่งผลให้รายวิชาท่ีเป็นรายวิชาต่อเนื่องต้องถือเป็นโมฆะ จึงอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถ 
สําเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร  
  ดังนั้น เ พ่ือให้การดํา เนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเ รียบร้อย จึงขอ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับการขอถอนรายวิชา และขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ให้กับนักศึกษาจํานวน 
๑๓ คน ร่วมกัน  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขอถอนรายวิชา และขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๓๐๒๐๒ จํานวน ๑๓ คน โดยมอบหมายให้ดําเนินการดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามลําดับรายวิชา ท่ีปรากฏอยู่ใน มคอ.๒ 
 ๒. รายวิชาท่ีถือเป็นโมฆะด้วยเหตุท่ีไม่ได้เรียนตามลําดับ มอบให้ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผลและงานท่ีเก่ียวข้องถอนรายวิชาออกจากระบบ 
 ๓. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ โดยต้องลงทะเบียนให้เป็นไปตามลําดับรายวิชา     
ตามเงื่อนไขท่ีปรากฏอยู่ใน มคอ.๒ 
 ๔. มอบคณบดีกํากับดูแลอาจารย์ในสังกัด โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีปรึกษาควรดูแลนักศึกษา
อย่างเคร่งครัด 
 
 ๕.๒ ขอความอนุเคราะห์ถอนรายวิชาและขออนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
  ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีอาจารย์นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ท่ีปรึกษา
ของนายธนาธร แก้วเทพ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๓๐๒๐๑๘๓ ได้ตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษาของ
นายธนาธร แก้วเทพ พบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามลําดับท่ีกําหนดไว้ใน มคอ.๒ 
รายละเอียดหลักสูตร จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ 
  ดังนั้น เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามลําดับ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอความอนุเคราะห์ถอนรายวิชาและขออนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยขอดําเนินการ ดังต่อไปนี ้

รายวิชา นักศึกษาได้ลงทะเบียน การดําเนินการ 

การอ่าน ๒ ๒/๒๕๖๐ ๑. ขอถอนรายวิชา  
๒. ขออนุญาตลงทะเบียนใหม่ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

การเขียน ๒ ๒/๒๕๖๐ ๑. ขอถอนรายวิชา  
๒. ขออนุญาตลงทะเบียนใหม่ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

การอ่าน ๑ ๒/๒๕๖๑ - 
การเขียน ๑ ๓/๒๕๖๑ - 
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 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขอถอนรายวิชาและขออนุญาตให้นายธนาธร แก้วเทพ       
รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๓๐๒๐๑๘๓ ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓           
และมอบหมายให้ดําเนินการดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามลําดับรายวิชา ท่ีปรากฏอยู่ใน มคอ.๒ 
 ๒. รายวิชาท่ีถือเป็นโมฆะด้วยเหตุท่ีไม่ได้เรียนตามลําดับ มอบให้ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผลและงานท่ีเก่ียวข้องถอนรายวิชาออกจากระบบ 
 ๓. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ โดยต้องลงทะเบียนให้เป็นไปตามลําดับรายวิชา     
ตามเงื่อนไขท่ีปรากฏอยู่ใน มคอ.๒ 
 ๔. มอบคณบดีกํากับดูแลอาจารย์ในสังกัด โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีปรึกษาควรดูแลนักศึกษา
อย่างเคร่งครัด 
 

 ๕.๓ ทบทวนจํานวนแผนรับนักศึกษา 
  ประธานฯ นํ า เสนอว่า ตามท่ีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มีข้อสังเกตเก่ียวกับ
จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแต่ละปีการศึกษา เม่ือเทียบกับแผนรับ
นักศึกษาโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีนั้น บางสาขาวิชามีนักศึกษาต่ํากว่าแผนรับนักศึกษา             
ท่ีกําหนดไว้จํานวนมาก 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับได้จริง จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับ          
การทบทวนจํานวนแผนรับนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ต่อไป  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณบดีทุกคณะกลับไปพิจารณาทบทวนจํานวนแผนรับ
นักศึกษาและปรึกษาหารือกับสาขาวิชา แล้วนําข้อมูลกลับมาเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบอีกคร้ังหนึ่ง 
เพ่ือจะเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป 
 

วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑ ปัญหาการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  คณบดีทุกคณะร่วมกัน นําเสนอว่า จากท่ีทุกคณะพบเจอปัญหาเร่ืองเดียวกันคือ 
จัดทําเอกสารการจัดซ้ือพัสดุและครุภัณฑ์ระหว่างคณะกับงานพัสดุของมหาวิทยาลัยท่ีมีการส่งคืน
เอกสารให้คณะแก้ไขบ่อยคร้ัง ซ่ึงการกระทําดังกล่าวนี้ทําให้ระยะเวลาในการดําเนินการเกิดความ
ล่าช้ามาก และส่งผลต่อการรายงานการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีอธิการบดีให้ทุกคณะรายงานทุกสัปดาห์ 
ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนต่อไป  
  ประธาน นําเสนอว่า จะนําข้อเสนอแนะจากคณบดีทุกคณะเสนอให้อธิการบดี
รับทราบเพ่ือหาแนวทางการดําเนินการแก้ไข ต่อไป 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓   วันศุกร์ที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓                  หนา้  ๕ 

 

 ๖.๒ การรวมหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอว่า คณะวิทยาการจัดการได้มีการประชุม
ร่วมกันของหลักสูตรบริหารธุรกิจ เพ่ือรวมหลักสูตรบริหารธุรกิจท้ังหมด ๕ สาขาวิชา ยกตัวอย่างเช่น 
สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล  สาขาวิชา         
การจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงได้สอบถามไปยัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้คําตอบว่าการรวมหลักสูตร
คร้ังนี้ถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตร ถึงแม้ว่าบางสาขาวิชามี มคอ.๑ ก็สามารถรวมหลักสูตรได้                  
แต่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น โครงสร้างหลักสูตร การกําหนดวิชาต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ี มคอ.๑ กําหนด แต่คณะวิทยาการจัดการมีข้อสงสัยว่า หากรวมหลักสูตรแล้วการออกปริญญาบัตร
หรือใบรายงานผลการศึกษา จะออกเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ช่ือวิชาเอก) หรือไม่ 
  ประธาน ช้ีแจงว่า โดยหลักการเขียนใบรายงานผลการศึกษาจะเขียนตามช่ือ
ปริญญาท่ีระบุไว้ใน มคอ.๒  ดังนั้นสาขาวิชาควรระบุวิชาเอกให้ชัดเจนเพ่ือให้ปรากฏในเล่ม มคอ.๒ 
จึงจะสามารถนํามาเขียนในใบรายงานผลการศึกษาโดยแยก (วิชาเอก) ได ้
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


